

# **Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ Rạng danh đơn vị anh hùng**

Thứ năm, 30/07/2015

**\* ANH DŨNG - PHẠM TRUNG**

## **Bài cuối: Mãi là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân thành phố**

**Theo đánh giá của Đảng ủy-Bộ CHQS và các cấp ủy đảng trong thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay LLVT thành phố vẫn còn một số hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực tế đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện hơn nữa để tiếp tục xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, mãi mãi là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.**

## **Những hạn chế cần khắc phục**

Thời gian qua, tại một số cơ quan, đơn vị LLVT thành phố, do kinh phí hạn chế nên việc xây dựng thao trường, bãi tập và mua sắm mô hình học cụ, vật chất phục vụ công tác huấn luyện chưa đáp ứng yêu cầu; phương tiện cho LLVT thực hiện nhiệm vụ và hoạt động, nhất là cho lực lượng DQTV hoạt động tuần tra canh gác còn thiếu, chưa bảo đảm. Đến nay, còn 15 trụ sở ban CHQS xã, phường, thị trấn xuống cấp chưa được xây dựng trụ sở để bảo đảm nơi làm việc, nghỉ ngơi. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS phường An Phú (quận Ninh Kiều), bộc bạch: "Tính cả Tiểu đội Dân quân Thường trực và cán bộ, nhân viên Ban CHQS phường tổng số hơn chục người, trong lúc phòng làm việc, nơi ăn, nghỉ, trực gác chỉ vón vện khoảng 40m<sup>2</sup> nên việc thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương sớm xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS phường để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao". Các chế độ, chính sách của lực lượng DQTV hiện nay mặc dù đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và chỉ đạo thực hiện đúng theo Luật DQTV, tuy nhiên ở một số địa phương nguồn ngân sách hạn chế, thu quỹ quốc phòng – an ninh chưa nhiều nên không đủ kinh phí để chi cho lực lượng DQTV hoạt động. Hiện nay, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, nhất là lực lượng DQTV, DBĐV hiện nay chưa có việc làm ổn định, chưa có nhà ở, cuộc sống bấp bênh nên phải rời địa phương đi làm ăn xa ảnh hưởng đến việc huấn luyện của các đơn vị...



Y bác sĩ Bộ CHQS thành phố khám bệnh cho người dân ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Cần Thơ. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, ĐH đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của LLVT thành phố, như: Trình độ, năng lực của một số cán bộ trong các cơ quan, đơn vị chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao; công tác huấn luyện, diễn tập của các đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa sát thực tế; việc rèn luyện thể lực chưa đạt được kết quả như mong muốn; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của một số cơ quan, đơn vị có mặt chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu; việc lãnh đạo công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ và quản lý quân số có lúc chưa chặt, để xảy ra vi phạm kỷ luật... Tại hội nghị sơ kết công tác quý II năm 2015 của Đảng ủy Quân sự thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của LLVT thành phố như: Tính tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ chưa nghiêm; một số cán bộ, chiến sĩ chấp hành chưa nghiêm giờ giấc làm việc, tác phong sinh hoạt xuề xòa; ý thức luyện tập thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao...

### **Xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện**

Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện,

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thới Lai, cho biết các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện luôn quan tâm xây dựng LLVT huyện vững mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho LLVT huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, LLVT huyện xây dựng đủ biên chế và tỷ lệ theo quy định. Thời gian qua, LLVT huyện đã tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ huyện; phối hợp bảo vệ an ninh trật tự; cứu hộ - cứu nạn... góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát củng cố, bổ sung những thanh niên trẻ, khỏe, có trình độ học vấn, có tâm huyết vào lực lượng DQTV; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV và DBĐV. "Huyện sẽ ưu tiên kinh phí xây dựng hoàn thành 3 trụ sở Ban CHQS của 3 xã còn lại xã vào năm 2016. Đồng thời ưu tiên kinh phí mua sắm trang bị các phương tiện, dụng cụ cần thiết bảo đảm cho LLVT thực hiện tốt công tác tuần tra canh gác và nâng cao chất lượng huấn luyện..." - đồng chí Nguyễn Xuân Hải nói.

Theo đồng chí Vũ Thị Cánh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cái Răng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong quận, đến nay, LLVT quận xây dựng bảo đảm đủ theo biên chế và tỷ lệ theo quy định; hoạt động ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Điển hình là trong công tác phối hợp tuần tra canh gác, bảo vệ an ninh trật tự và công tác cứu hộ - cứu nạn. Chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, LLVT quận đã tổ chức được 1.428 cuộc tuần tra canh gác, qua đó đã giải tán 90 điểm đánh bạc, giải tán 123 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya; tham gia xử lý gây rối an ninh trật tự, trộm cắp... Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 4 vụ cháy, 4 vụ sạt lở. Ngay sau khi các vụ cháy và sạt lở xảy ra, LLVT quận đã có mặt tại hiện trường ứng cứu và giúp dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống... Thời gian tới, Quận ủy sẽ chỉ đạo củng cố, xây dựng LLVT đủ biên chế, tỷ lệ theo quy định; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV và DBĐV; quan tâm hỗ trợ nâng cao đời sống cho lực lượng dân quân thường trực; từng bước hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những cán bộ, chiến sĩ LLVT gặp khó khăn...

Cùng với các quận, huyện, Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện. Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, DBĐV và DQTV đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả. Nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT thành phố, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Thường xuyên kiện toàn xây dựng tổ chức đảng và cấp ủy các cấp đủ số lượng nâng cao chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao

trình độ cho cán bộ, sĩ quan các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, khẳng định: LLVT TP Cần Thơ đã trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, của dân tộc, LLVT thành phố đã cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố lập nên nhiều thành tích vẻ vang, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân 2 lần (Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, Anh hùng trong thời kỳ đổi mới), xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, được các cấp ủy đảng, chính quyền tin nhiệm, nhân dân tin yêu. Thời gian tới, Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, đủ sức sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trong xây dựng LLVT thành phố, Thành ủy chỉ đạo lấy quan điểm xây dựng về chính trị là chủ yếu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là quan trọng; xây dựng lực lượng gắn với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, DQTV và DBĐV một cách thuần thực cho các phân đội và từng người để tự tin hơn trong chiến đấu. Bên cạnh đó, Thành ủy cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chỉ huy tham mưu tác chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trong LLVT; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV và DBĐV.

"Trước mắt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy chỉ đạo nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân lên 18%, trong lực lượng tự vệ lên 55% và trong lực lượng DBĐV lên 15%. Đồng thời chỉ đạo HĐND, UBND thành phố quan tâm ưu tiên ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ tốt cho LLVT làm việc, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Từ nay đến hết năm 2016, thành phố sẽ xây dựng hoàn chỉnh 15 trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn còn lại song song với việc tiếp tục quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc..." - đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định.